

Số: /BC-UBND

Đồng Phú, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện quyền trẻ em và các nhiệm vụ
liên quan đến trẻ em năm 2024

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Đồng Phú giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 131/TB-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND huyện về kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện về dự kiến nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 - HĐND huyện khóa XII;

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024, như sau:

I. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai; đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các phong trào, các hoạt động phù hợp để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện (kèm theo danh mục các văn bản đã ban hành).

2. Công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện quyền trẻ em

Trong quá trình thực hiện quyền trẻ em và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em luôn có sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở qua đó nâng cao chất lượng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cụ thể:

Các cơ quan ngành tư pháp như Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp tốt với Công an huyện trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến trẻ em, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Hội Liên hiệp phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là đối với nữ thanh niên, thiếu niên, học sinh; phát động sâu rộng trong các chi hội phụ nữ để mỗi chị em phụ nữ có trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, không để con em mình tham gia các hoạt động phạm tội và tệ nạn xã hội và giáo dục cho con em mình kiến thức về giới tính, kỹ năng đề tự vệ phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.

Ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên các cấp thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát động rộng rãi trong thanh thiếu niên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động sinh hoạt tập thể tại các trường học, khu dân cư nhằm vận động thanh thiếu niên, học sinh tích

cực tham gia xây dựng môi trường, địa phương không có tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, bóc lột.

3. Công tác truyền thông, phổ biến Luật Trẻ em

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn (*Phòng Lao động - TB và XH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện, Phòng Tư pháp, Công an huyện...*) thực hiện tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đến toàn thể cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ công chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em. Nội dung tuyên truyền, giáo dục như: Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tuyên truyền tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111).

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chiến dịch, sự kiện truyền thông, vận động xã hội tham gia quyền trẻ em như: Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, tết Trung thu. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình và trẻ em trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

4. Công tác tổ chức cán bộ và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện quyền trẻ em

Hiện nay, huyện bố trí 01 công chức chuyên trách công tác trẻ em, đồng thời tham mưu lĩnh vực công tác khác; công tác trẻ em ở các xã, thị trấn do công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện; đối với mạng lưới công tác viên phụ trách công tác trẻ em ấp, khu phố (*thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện*).

5. Ngân sách cho việc thực hiện các quyền trẻ em

Ngân sách địa phương từ huyện đến cơ sở bố trí cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được phân bổ trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Ngoài nguồn ngân sách, từ nguồn vận động huyện đã hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, như: Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu, tết Nguyên đán, ngày Toàn dân đưa trẻ tới trường, chi hỗ trợ khó khăn đột xuất ... Qua đó, kịp thời hỗ trợ, động viên về vật chất, tinh thần để trẻ em có điều kiện học tập, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

II. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em (theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện)

1. Mục tiêu 1 (về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em)

Tiếp tục được thực hiện tốt: Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình phòng chống các bệnh xã hội; tiếp tục chỉ tiêu giảm suy dinh dưỡng nhẹ cân, thực hiện khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ; thực hiện việc tiêm phòng cho bà mẹ đang mang thai Chương trình tiêm chủng mở rộng với các loại vacxin như: Lao, bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, viêm não Nhật Bản, sởi... cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; thực hiện phòng, chống bệnh đậu mùa khi, sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp, tiêu chảy cho trẻ em vào mùa hè và mùa mưa, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

a) Chỉ tiêu 1 (*Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em đạt 54,54% (6/11 xã, thị trấn) vào năm 2025 và 72,72% (8/11 xã, thị trấn) vào năm 2030*).

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, tiêu chuẩn trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Theo quy định thời gian đánh giá là tháng 11 năm thứ 2 và tháng 11 năm thứ 4 của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, theo đó năm 2022 và năm 2024 là năm thực hiện đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Hiện nay, UBND huyện đang triển khai thực hiện đánh giá, dự kiến trong tháng 12/2024 hoàn thành việc đánh giá.

b) Chỉ tiêu 2 (*Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 80% vào năm 2025 và 85% vào năm 2030*).

Huyện đã triển khai các chương trình để bảo đảm mọi trẻ em được sống và phát triển toàn diện; được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, dinh dưỡng và tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ xã hội thiết yếu; được tiếp cận nước sạch và vệ sinh trong gia đình và trường học; được coi trọng, tôn trọng và đối xử công bằng trong cộng đồng, có cơ hội phát triển toàn diện; ưu tiên những năm đầu đời. Triển khai các văn bản về phòng ngừa xâm hại, bạo lực, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận giáo dục, được vui chơi, giải trí với các hoạt động lành mạnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Hiện nay có 80% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 2 năm 2024: Đạt.**

c) Chỉ tiêu 3 (*Giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ ra sống dưới 9,5 vào năm 2025 và dưới 9 vào năm 2030; giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống xuống 12,5 vào năm 2025 và 10 vào năm 2030; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống dưới 18,5 vào năm 2025 và dưới 15 vào năm 2030*).

Hiện nay, tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ ra sống là 0; tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống là 1,42; tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống là 2,84. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 3 năm 2024: Đạt.**

d) Chỉ tiêu 4 (*Phần đầu giảm trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện xuống dưới 8,0% vào năm 2025 và dưới 6% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao theo tuổi xuống 9% vào năm 2025 và dưới 8% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể béo phì xuống dưới 4% vào năm 2025 và năm 2030*).

Hiện nay, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng là 7,80%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao là 7,88%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể béo phì là 1,1%. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 4 năm 2024: Đạt.**

đ) Chỉ tiêu 5 (*Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 95% vào năm 2025 và 98% vào năm 2030; 100% trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin vào năm 2030*).

Hiện nay, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 95%. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 5 năm 2024: Đạt.**

e) Chỉ tiêu 6 (*Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con là 2% vào năm 2030*).

Hiện nay, không có trẻ em bị lây truyền HIV từ mẹ. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 6 năm 2024: Đạt.**

g) Chỉ tiêu 7 (*duy trì 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh cả giai đoạn 2025 – 2030*).

Hiện nay, 30/30 trường và 13/13 cơ sở giáo dục mầm non độc lập đều có nhà vệ sinh dành cho trẻ em và học sinh, đạt tỷ lệ 100%. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 7 năm 2024: Đạt.**

2. Mục tiêu 2 (Về bảo vệ trẻ em)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 02/3/2016 của UBND huyện về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế trên địa bàn huyện. Trong đó, tiếp tục thực hiện cùng một lúc 3 thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em mới sinh ra. Qua đó, đã tạo điều kiện cho người dân giảm thiểu được các giấy tờ, thời gian, chi phí, các em được khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; tiếp tục cập nhật thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào phần mềm quản lý trẻ em, đến nay hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã cập nhật thông tin trẻ em đầy đủ vào phần mềm quản lý.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn đã chủ động, triển khai, phối hợp thực hiện tốt các chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là tập trung thực hiện các chế độ chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em cơ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như: Tiến hành xác định mức độ khuyết tật và hướng dẫn hộ gia đình làm thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng đối với trẻ em khuyết tật; hướng dẫn thủ tục gia hạn học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi được hỗ trợ học bổng từ Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn Vingroup; 11/11 xã, thị trấn duy trì hoạt động Nhóm Thường trực bảo vệ trẻ em; cấp huyện duy trì Câu lạc bộ hỗ trợ, tư vấn trẻ em. Mặt khác, các chế độ trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (*trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, ...*) được chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

a) Chỉ tiêu 8 (*Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống dưới 1,1% vào năm 2025 và 1% vào năm 2030; Duy trì 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp cả giai đoạn 2025-2030*).

Hiện nay, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em là 0,8%. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 8 năm 2024: Đạt.**

b) Chỉ tiêu 9 (*Giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em xuống dưới 1,5% vào năm 2025 và xuống 1% vào năm 2030*).

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện đánh giá, tư vấn, hỗ trợ trẻ em và gia đình có trẻ em bị xâm hại. Năm 2024, có 06 trẻ em bị xâm hại mà người xâm hại bị xử lý hình sự (0,02%). **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 9 năm 2024: Đạt**, tuy nhiên năm 2024 trẻ em bị XHTD xảy ra nhiều.

c) Chỉ tiêu 10 (*Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,5% vào năm 2025 và xuống 4% vào năm 2030*).

Hiện nay trên địa bàn huyện không ghi nhận số trẻ em và người chưa thành niên phải lao động sớm. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 10 năm 2024: Đạt.**

d) Chỉ tiêu 11 (*giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 450/100.000 trẻ em vào năm 2025 và 400/100.000 vào năm 2030; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 11/100.000 trẻ em vào năm 2025 và xuống còn 10/100.000 vào năm 2030*).

Trong năm 2024, có 03 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích dẫn đến tử vong (tỷ lệ 11,29/100.000). **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 11 năm 2024: Chưa đạt.**

đ) Chỉ tiêu 12 (*duy trì 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời*).

Năm 2024 trên địa bàn huyện không có trẻ em nào gặp thiên tai, thảm họa. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 12 năm 2024: Đạt.**

e) Chỉ tiêu 13 (*từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, duy trì mức giảm số cuộc tảo hôn từ 2% đến 3% mỗi năm trong giai đoạn 2025 – 2030*).

Hiện nay, qua báo các xã, thị trấn không có trường hợp tình trạng tảo hôn. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 13 năm 2024: Đạt.**

g) Chỉ tiêu 14 (*tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 99,99% vào năm 2025, phấn đấu 100% vào năm 2030*).

Hiện nay, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 99,9%. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 14 năm 2024: Đạt.**

3. Mục tiêu 3 (Về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em)

Đến nay toàn huyện có 11/11 xã, thị trấn thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng; 73/73 ấp, khu phố có nhà văn hóa là địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao của Nhân dân nói chung, trẻ em nói riêng; có 05 hồ bơi tư nhân, khu vui chơi cho thiếu nhi (có thu tiền) được cấp phép hoạt động.

Nhân dịp hè, Huyện đoàn đã tổ chức tuyên truyền kỹ năng về phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường. Tổ chức hội diễn văn nghệ thiếu nhi “Hoa phượng đỏ” năm 2024 với gần 300 thiếu nhi đến từ 11 xã, thị trấn tham dự. Tổ chức sinh hoạt hè với hơn 26 ngàn lượt em học sinh tham gia sinh hoạt hè với những hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, ngày hội thiếu nhi. Tổ chức giải bóng đá U11, U13, để tạo sân chơi giúp các em rèn luyện sức khỏe, trí tuệ. Nhà thiếu nhi huyện mở 12 lớp hè, các hoạt động trải nghiệm kỹ năng sống với các hình thức sinh hoạt, như: Múa Zumba, Erobic, võ thuật, rèn chữ đẹp, kỹ năng sống. Thường xuyên thực hiện kết nối, tổ chức các lớp, buổi tham quan, trải nghiệm để thiếu nhi được trang bị kỹ năng thực hành xã hội thực tế.

Công an huyện đã thực hiện tuyên truyền Luật An toàn giao thông; Luật Phòng, chống ma túy; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho học sinh tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

a) Chỉ tiêu 15 (*Phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội đạt 99,1% vào năm 2025 và 99,3% vào năm 2030*).

Trong năm 2024, 100% trẻ 5 tuổi đến trường được khám sức khỏe 02 lần/năm học, được đánh giá sự phát triển của trẻ theo nội dung giáo dục và kết quả mong đợi tại Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 15 năm 2024: Đạt.**

b) Chỉ tiêu 16 (*Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,9% vào năm 2025 và 99,99% vào năm 2030*).

Năm học 2024-2025, tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 100%. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 16 năm 2024: Đạt.**

c) Chỉ tiêu 17 (*Duy trì 100% trẻ em hoàn thành cấp tiểu học cả giai đoạn 2025 - 2030; duy trì không có trẻ em bỏ học bậc tiểu học cả giai đoạn 2025-2030*).

Kết thúc năm học 2023 - 2024, 100% trẻ em hoàn thành cấp tiểu học và không có trẻ em bỏ học bậc tiểu học. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 17 năm 2024: Đạt.**

d) Chỉ tiêu 18 (*Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 99,60% vào năm 2025 và đạt 99,80% vào năm 2030; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung học cơ sở dưới 0,40% vào năm 2025 và dưới 0,20% vào năm 2030*).

Kết thúc năm học 2023-2024, tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 99,1%, tỷ lệ trẻ em bỏ học 0,31%. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 18 (tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở) năm 2024: Chưa đạt.**

đ) Chỉ tiêu 19 (*Phấn đấu 60% trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em vào năm 2025*).

Hiện nay, trên địa bàn huyện đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em, tuy nhiên các trường học trên địa bàn đều có các hoạt động hỗ trợ tâm lý trẻ em. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 19: Chưa đạt.**

e) Chỉ tiêu 20 (*Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh khuyết tật đạt 50% vào năm 2025 và 55% vào năm 2030; tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 80% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030*).

Hiện nay, các trường học xây dựng mới đều có lối đi cho người khuyết tật (khoảng 30% trường học); kết thúc năm học 2023 - 2024, có 50/63 trẻ khuyết tật học hòa nhập, tỷ lệ 50%; tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 80% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030) số trẻ em khuyết tật được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập 50/63 tổng số trẻ em khuyết tật được tiếp cận trên địa bàn, tỷ lệ 79,4%. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 20: Chưa đạt.**

g) Chỉ tiêu 21 (*Duy trì 100% các xã, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em cả giai đoạn 2025 - 2030*).

Hiện nay, các xã, thị trấn đều có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 21: Đạt.**

Mục tiêu 4 (Về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em)

Năm 2024, UBND huyện đã tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em - phòng, chống xâm hại, đuối nước trẻ em”, với sự tham gia của 230 học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 26 ngàn trẻ em trên địa bàn huyện về tham dự, thảo luận

sôi nổi về các vấn đề mà trẻ em quan tâm, các em quan tâm thảo luận đúng trọng tâm chủ đề, có 11 ý kiến các em kiến nghị với các nội dung: Quyền của trẻ em; bạo lực học đường; xâm hại trẻ em; tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em; trẻ em với môi trường mạng. Ngoài ra, qua thảo luận, trẻ em muốn sự quan tâm hơn nữa của gia đình, nhà trường và xã hội. Tại diễn đàn, các em đã được trao đổi, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, ban ngành huyện, những vấn đề các em thiếu nhi đặt ra đều được lãnh đạo huyện lắng nghe, giải đáp đầy đủ. Tham dự diễn đàn, các em đã được cung cấp nhiều thông tin có tính định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề mà các em đang quan tâm, giúp các em hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của trẻ em cũng như sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy quyền trẻ em.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

a) Chỉ tiêu 22 (*Phần đầu 30% trẻ em từ 07 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp vào năm 2025 và 35% vào năm 2030*).

Năm 2024, tại các trường học trên địa bàn, học sinh các trường đều được tham gia, được trao đổi các vấn đề về trẻ em. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 22: Đạt.**

b) Chỉ tiêu 23 (*Phần đầu 85% trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em vào năm 2025 và 90% vào năm 2030*).

Các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền tới tất cả các cấp học nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 23: Đạt.**

c) Chỉ tiêu 24 (*Tỷ lệ trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đạt 30% vào năm 2025 và 35% vào năm 2030*).

Năm 2024, huyện tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện với 230 trẻ em tham gia; bên cạnh đó, Huyện đoàn đã tạo nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em, đặc biệt là trong dịp hè. **Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 24: Đạt.**

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tầng lớp Nhân dân và gia đình chú trọng quan tâm. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong hành động của người dân và cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Công tác giải quyết ý kiến của trẻ em về phòng, chống xâm hại trẻ em được các ngành, các cấp quan tâm. Việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm xâm hại liên quan đến trẻ em trong thời gian qua đã được các cơ quan, chức năng quan tâm, chú trọng. Các tin báo đều được xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện 24 Chỉ tiêu theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện: 20/24 chỉ tiêu đạt (Chỉ tiêu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24); 4/24 chỉ tiêu chưa đạt (Chỉ tiêu 11, 18, 19, 20); 01/24 chỉ tiêu năm 2024 đang thực hiện đánh giá.

*** Khó khăn, vướng mắc:**

Trong năm, có 03 trẻ em bị tai nạn thương dẫn đến tử vong, có 06 trẻ em bị xâm hại (XHTD) mà người xâm hại trẻ em bị xử lý hình sự.

Nhiều gia đình do gia cảnh khó khăn, làm ăn xa nên không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con.

Việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho các đối tượng trẻ em yếu thế (*trẻ em mồ côi, trẻ em sống trong gia đình cha mẹ ly thân, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật ...*) gặp nhiều khó khăn do các em không có điều kiện về thời gian, thiếu sự chăm sóc.

Việc nắm bắt thông tin trẻ em bị bạo lực, xâm hại tại cấp xã còn hạn chế (*thường chỉ nắm thông tin những trường hợp mà người xâm hại phải xử lý hình sự*) nên trong việc báo cáo, hỗ trợ, can thiệp chưa được kịp thời.

*** Nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:**

Trong dịp nghỉ hè năm học 2023-2024, các em đã đi chơi nhiều nơi, nhiều trẻ em tự do tắm suối không có sự kiểm soát của người lớn nên đã bị đuối nước.

Hoàn cảnh kinh tế, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, dẫn đến một số gia đình trong công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em chưa được chú trọng.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cấp xã do công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động - TB và XH đảm nhận, trong khi khối lượng công việc của công chức này rất lớn đã ảnh hưởng đến việc phát hiện xử lý cũng như các hoạt động hỗ trợ, can thiệp trẻ em khi bị xâm hại theo quy định của pháp luật.

Môi trường xã hội còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến trẻ em dễ bị xâm hại, nhiều âm mưu, chòu trơi, thông tin trên mạng internet mang tính chất bạo lực, dễ làm phát sinh các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến trẻ em.

Công tác xã hội hóa, huy động tài trợ từ các nguồn lực ngoài xã hội để thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em còn gặp khó khăn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

Để thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện, UBND huyện tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ sau để thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề về quyền trẻ em nói riêng và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung:

1. Về công tác tuyên truyền

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác trẻ em, tiếp tục tuyên truyền số điện thoại tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến những nơi vùng sâu, vùng xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Về bảo vệ trẻ em

Tiếp tục thực hiện việc đăng ký khai sinh (*đảm bảo 100% trẻ em được khai sinh đúng độ tuổi; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp*); các chính sách bảo trợ xã hội cho trẻ em; các chương trình phòng chống tai nạn thương tích, phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia trẻ em vào các vấn đề trẻ em. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em (đặc biệt là XHTD).

3. Về chăm sóc sức khỏe trẻ em

Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em (*đảm bảo 100% trẻ em được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được khám chữa bệnh đầy đủ theo quy định; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng*); nâng

cao tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng, tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai, chăm sóc sức khỏe trước sinh.

4. Về giáo dục

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về giáo dục, nâng cao tỷ lệ học sinh huy động ra lớp; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi trong giáo dục như: Miễn giảm học phí, cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học bổng cho học sinh đúng quy định.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện việc huy động các nguồn lực từ các công ty, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài huyện hỗ trợ các loại quỹ như: Quỹ Nhân đạo, quỹ Tiếp bước trẻ em đến trường... để phục vụ cho các hoạt động liên quan đến chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em, UBND huyện báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2024.

(Gửi kèm danh mục các văn bản ban hành về công tác trẻ em năm 2024 của UBND huyện).

Nơi nhận:

- Sở LĐ – TB và XH;
- TT Huyện ủy; TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Phương

DANH MỤC

**Các văn bản về công tác trẻ em đã ban hành năm 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND huyện)**

1. Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2024 về Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn huyện Đồng Phú giai đoạn 2022-2030;
2. Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 22/02/2024 về thực hiện công tác trẻ em năm 2024;
3. Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 22/02/2024 về Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan tới người dưới 18 tuổi năm 2024;
4. Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 28/05/2024 về Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024;
5. Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 28/05/2024 về Tổ chức hoạt động hè năm 2024;
6. Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 18/7/2024 về tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2024;
7. Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 28/8/2024 về tổ chức tết Trung thu năm 2024;
8. Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 09/10/2024 về Triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2024;
9. Công văn số 64/UBND-VX ngày 11/01/2024 về việc chăm lo cho trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024;
10. Công văn số 516/UBND-VX ngày 05/02/2024 về thi hành chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em;
11. Công văn số 685/UBND-VX ngày 22/02/2024 về thực hiện Kết luận phiên họp của Ủy ban quốc gia về trẻ em;
12. Công văn số 631/UBND-VX ngày 07/02/2024 về thi hành chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;
13. Công văn số 1170/UBND-VX ngày 29/03/2024 về tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị;
14. Công văn số 1229/UBND-VX ngày 03/04/2024 về tham mưu kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện năm 2024;
15. Công văn số 1336/UBND-VX ngày 11/04/2024 về khẩn trương hoàn thành nhập dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý trẻ em;
16. Công văn số 1695/UBND-VX ngày 08/05/2024 về rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ học bổng Quỹ Thiện Tâm;
17. Công văn số 1855/UBND-VX ngày 15/05/2024 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em;
18. Công văn số 2036/UBND-VX ngày 27/05/2024 về tham mưu góp ý dự thảo Bản cam kết “Bảo đảm trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em”

19. Công văn số 3059/UBND-VX ngày 15/7/2024 về tăng cường thực hiện công tác, phòng, chống đuối nước; bạo lực, xâm hại trẻ em;

20. Công văn số 3410/UBND-VX ngày 09/8/2024 về thực hiện kiến nghị của cục trẻ em về công tác trẻ em;

21. Công văn số 3556/UBND-VX ngày 19/8/2024 về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2024;

22. Công văn số 3983/UBND-VX ngày 17/9/2024 về việc tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em;

23. Công văn số 4603/UBND-VX ngày 28/10/2024 về việc tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024

24. Công văn số 4801/UBND-VX ngày 8/11/2024 về việc phối hợp tổ chức sàng lọc phát hiện sớm rối loạn phát triển ở trẻ em dưới 6 tuổi;
